

Số: 22/BC-HĐND

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO THẨM TRA

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa- xã hội 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của thành phố Hà Nội**
(Trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố khóa XIV)

Ngày 30/6/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố đã họp thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 do UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 13. Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất báo cáo HĐND Thành phố ý kiến thẩm tra như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015.

Qua xem xét báo cáo của UBND Thành phố; qua giám sát và khảo sát thực tế, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với báo cáo mà UBND Thành phố trình tại kỳ họp. Ban xin nhấn mạnh và làm rõ thêm một số kết quả nổi bật thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

- Ngành giáo dục tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý đến đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Điểm mới trong năm học 2014-2015 Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh Tiểu học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng từ môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện không tổ chức thi tuyển vào lớp 6, góp phần giảm áp lực về dạy thêm học thêm. Mô hình “trường học mới” theo phương pháp học nhóm được phát triển và đạt kết quả tích cực. Trang bị và ứng dụng CNTT trong trường học được bổ sung. Tổ chức tốt việc tuyển sinh vào PTTH.

Chất lượng giáo dục đại trà được ổn định ở mức cao. Chất lượng mũi nhọn có sự đột phá, học sinh Thủ đô liên tiếp giành thứ hạng cao trong các kỳ thi quốc

gia và quốc tế¹. Trường chuẩn quốc gia đạt 37/100 trường, dự kiến cuối năm sẽ đạt kế hoạch đề ra.

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, kịp thời xử lý những ổ dịch nhỏ, lẽ nên không có ổ dịch lớn xảy ra. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh sởi - rubella(MR) cho trẻ từ 1 - 14 tuổi đạt 98,2%. Công tác khám bệnh, chữa bệnh có nhiều đổi mới, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong khám chữa bệnh gắn với quản lý chất lượng bệnh viện, quản lý chống nhiễm khuẩn đáp ứng sự hài lòng của người dân. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được tập trung chỉ đạo. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về dân số có chiều hướng tiến bộ so với cùng kỳ².

- Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra sôi nổi, đa dạng. Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Phối hợp tổ chức thành công IPU-132. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được quan tâm lồng ghép vào các chương trình của năm “Trật tự văn minh đô thị”. Công tác tổ chức, quản lý các hoạt động lễ hội có nhiều chuyển biến tốt. Du lịch Hà Nội vượt chỉ tiêu 6,4%, tuy không cao hơn so với cùng kỳ nhưng cao so với xu thế giảm của du lịch cả nước. Thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, thể thao thành tích cao tiếp tục được phát triển và đạt nhiều kết quả tốt, thi đấu các giải trong nước Hà Nội đạt 363 Huy chương (172 HCV, 92 HCB, 99 HCD); 52 Huy chương quốc tế (52 HCV, 13 HCB, 17HCD). Tham dự SEA Games 28 năm 2015 tại Singapore, đoàn vận động viên Hà Nội đóng góp 23/28 môn thi đấu, chiếm 30% tổng số vận động viên và trên 30 % số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam.

- Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Đã ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động thông tin quảng cáo trên báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Tăng cường quản lý thông tin trên hệ thống báo điện tử, mạng xã hội, các blog. Hệ thống thông tin đại chúng cơ bản ổn định, phát triển và phát huy hiệu quả trong định hướng dư luận xã hội. Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông tiếp tục được tăng cường. Triển khai tích cực Đề án số hóa truyền dẫn và phát sóng truyền hình mặt đất. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước dần đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tích cực vào cải cách hành chính của Thành phố, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử Thủ đô.

- An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo³. Công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT luôn được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

¹ Trong số 169 thí sinh Hà Nội dự thi có 140 em đạt giải, dẫn đầu cả nước về số thí sinh đoạt giải, trong đó có 10 giải nhất, 47 giải nhì, 42 giải ba

² Tính đến ngày 25/5/2015, giảm 2.286 trẻ so với cùng kỳ. Số sinh con thứ 3 là: 2.481 trẻ giảm 185 trẻ so với cùng kỳ. Tỷ lệ giới tính khi sinh đạt 115/100 trẻ; dự kiến năm 2015 sẽ hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh thô và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

³ Trong dịp Tết, Toàn Thành phố tặng trên 1,27 triệu suất quà cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí trên 356 tỷ đồng; tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi cho 17.746 trường hợp, nâng tổng số đối tượng hưởng trợ cấp

Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động⁴, chăm sóc và bảo vệ trẻ em được quan tâm⁵. Đổi mới công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng ma túy theo hướng giảm dần cai nghiện bắt buộc, khuyến khích cai nghiện tự nguyện.

- Công tác tôn giáo, dân tộc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt được những kết quả tích cực; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng tôn giáo. Các chính sách dân tộc thực hiện cơ bản đúng, đủ, kịp thời. Các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến tôn giáo được kịp thời giải quyết, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Một số khó khăn hạn chế

- Tiến độ xây dựng trường công lập chất lượng cao còn chậm so với kế hoạch đề ra. Việc đánh giá, công nhận lại trường chuẩn quốc gia theo quy định thực hiện rất chậm. Mạng lưới trường công lập thuộc khối mầm non, tiểu học chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, gây áp lực không nhỏ đến công tác tuyển sinh năm học mới, đặc biệt là ở các trường thuộc quận nội thành. Số phòng học nhỡ, học tạm, phòng học cấp 4 trong giáo dục mầm non còn nhiều. Việc tăng dân số cơ học quá nhanh do phát triển quá nhiều nhà chung cư gây quá tải trường học ở các quận nội thành.

- Tình trạng quá tải bệnh nhân tại một số khoa phòng của bệnh viện tuyến Thành phố vẫn chưa được khắc phục. Tiến độ đầu tư xây dựng bệnh viện chậm, kéo dài. Việc tổ chức khám, chữa bệnh ở những bệnh viện đang đầu tư xây dựng còn chật hẹp, xuống cấp, thiết bị y tế còn lạc hậu, chậm được đổi mới, không đáp ứng yêu cầu công tác khám, chữa bệnh. Việc kiểm soát nguồn gốc, đầu vào của thực phẩm vẫn là vấn đề đáng lo ngại, vẫn còn tình trạng ngộ độc thức ăn ở bếp ăn tập thể.

- Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn vẫn ở mức cao⁶. Công tác điều tra, thống kê, nắm bắt số lượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang hoạt động trên địa bàn và số lao động thực tế đang sử dụng trong các doanh nghiệp còn hạn chế. Việc ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới các huyện, thị xã chậm. Các vụ tai nạn lao động vẫn xảy ra trên địa bàn⁷.

- Phong trào quần chúng trong hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở phát triển rộng khắp nhưng chưa đồng đều, chất lượng chưa cao. Việc triển khai thực hiện quy tắc ứng xử người Hà Nội chưa có kết quả. Chưa có quy chế quản lý và khai thác

hàng tháng đến thời điểm hiện tại là 95.695 người. Kinh phí chi trả trợ cấp người có công đến hết tháng 6/2015 là 920 tỷ đồng; tổ chức bàn giao 70 nhà ở cho hộ nghèo tại xã Ba Vì, xã An Phú

⁴ Tổ chức dạy nghề cho khoảng 82.500 lượt người, đạt 55,7% kế hoạch; dạy nghề cho lao động nông thôn 12.819 lao động, đạt 60,5% kế hoạch; tổ chức 58 phiên giao dịch việc làm với số lao động tham gia là 23.466 lượt người; giải quyết việc làm cho 78.000 lao động, đạt 54,9% kế hoạch năm. Xét duyệt 2.800 dự án vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 355 tỷ đồng

⁵ Trong dịp Tết đã có 35.289 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng quà với tổng trị giá gần 6,2 tỷ đồng

⁶ Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT toàn Thành phố là 2.374,6 tỷ đồng, chiếm 12% tổng số phải thu năm 2014.

⁷ Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Thành phố xảy ra 10 vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 10 người

thiết chế văn hóa dẫn đến việc quản lý sử dụng kém hiệu quả. Việc dành đất để xây dựng các không gian công cộng chưa được quan tâm đúng mức, thiếu khu vui chơi và đồ chơi cho trẻ. Công tác quảng bá và phát huy giá trị của các di tích còn hạn chế, chưa tạo được mối liên kết giữa giao thông, thương mại với du lịch.

- Công tác quản lý thông tin trên hệ thống báo điện tử, mạng xã hội, blog tuy đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo tràn lan. Việc cung cấp và xử lý thông tin của một số cơ quan còn lúng túng, chưa kịp thời. Phát triển công nghiệp CNTT, đặc biệt là phát triển các sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực CNTT còn chậm, triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin chưa kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra trong một số lĩnh vực như quản lý đường dây đi nội, các công trình ngầm hạ tầng đô thị dùng chung, đại lý internet cần tăng cường hơn.

- Cảnh quan môi trường, văn hóa đô thị vẫn chưa được quan tâm đúng mức, vỉa hè, lề đường vẫn bị lấn chiếm sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại.

- Tình trạng thiếu nước sạch, nhất là ở khu vực nông thôn đang tạo ra những bức xúc trong nhân dân.

3. Một số nội dung đề nghị UBND Thành phố làm rõ:

- Báo cáo và làm rõ tiến độ xây dựng các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện giai đoạn 2013- 2015 (tuyến Thành phố, tuyến huyện trên địa bàn). Dự kiến số lượng bệnh viện được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2015.

- Đánh giá mô hình hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, Đội công tác xã hội tự nguyện theo Thông tư Liên tịch số 24/2012/TT-LT và Thông tư Liên tịch số 03/2012/TTLT.

- Đánh giá kết quả công tác quản lý quảng cáo ngoài trời liên quan đến nhiệm vụ năm trật tự văn minh đô thị.

- Đánh giá việc triển khai các quy hoạch trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch

- Công khai danh mục các dự án XHH và kết quả thực hiện công tác XHH trên lĩnh vực văn hóa – xã hội.

- Báo cáo rõ hơn giải pháp thực hiện chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia năm 2015, tiến độ xây dựng trường chất lượng cao theo kế hoạch và kết quả bước đầu việc thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- Báo cáo tình trạng người lao động chậm được hưởng chế độ BHXH (thai sản, ốm đau, hưu trí) do người sử dụng lao động chậm thực hiện nghĩa vụ BHXH.

- Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện các dự án nước sạch nông thôn.

II. VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA-XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015.

Ban Văn hóa- Xã hội cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 mà UBND Thành phố đã nêu trong báo cáo. Ban đề nghị UBND Thành phố quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện một số giải pháp sau:

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát quỹ đất trên toàn Thành phố để xây dựng trường học, trong đó quan tâm đầu tư xây dựng các trường học mầm non trong các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất ; có giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia năm 2015, tổ chức công nhận lại các trường đã quá thời gian đạt chuẩn. Chỉ đạo các sở liên quan tham mưu, đề xuất những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện để phát triển mô hình trường chất lượng cao, hoàn thành kế hoạch theo Quyết định số 5445/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND Thành phố. Đẩy mạnh công tác XHH giáo dục, huy động mọi nguồn lực quan tâm đầu tư cho giáo dục, trong đó có các trường chất lượng cao.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng. Đẩy mạnh hoạt động phòng chống dịch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra quá trình tổ chức sản xuất thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể. Tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm tải tại các bệnh viện, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Tập trung ưu tiên đầu tư để hoàn chỉ tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Bổ sung vốn cho các dự án xây dựng, nâng cấp bệnh viện giai đoạn 2013- 2015 đang còn dở dang, chậm tiến độ. Chỉ đạo thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thực hiện xã hội hóa.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động. Có giải pháp để thu hồi nợ đọng; tăng cường kiểm tra công tác quản lý và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các đơn vị y tế của Thành phố.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”. Xây dựng quy chế quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao. Thực hiện Quy tắc ứng xử Người Hà Nội. Hoàn thành công tác kiểm kê văn hóa phi vật thể. Xây dựng các quy hoạch chuyên ngành lĩnh vực văn hóa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, thẩm định xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch và cấp biển hiệu dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn. Quản lý đất đai các cơ sở di tích, lập kế hoạch tôn tạo, tu bổ di tích. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường quản lý thông tin điện tử trên mạng internet. Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, đẩy nhanh tiến độ đề án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Hoàn thành nội dung cấp dịch

vụ công mức độ 3. Hoàn thành lộ trình thực hiện đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền.

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi. Tăng cường quản lý nhà nước về dạy nghề; tổ chức triển khai có hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Phối hợp với các quận, huyện thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm. Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai; kiện toàn và xây dựng kinh phí hỗ trợ và thù lao cho đội tình nguyện và tổ công tác theo Thông tư Liên tịch số 24/2012/TT-LT và Thông tư Liên tịch số 03/2012/TTLT; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, phân đầu giảm số vụ tai nạn lao động; hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo và cai nghiện năm 2015. Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em.

- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 166/KH-UBND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2011- 2015. Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện chương trình, chính sách dân tộc. Tiếp tục thực hiện Đề án 107/ĐA-UBND của UBND Thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn Thành phố.

- Rà soát, đánh giá kết quả các chương, đề án thực hiện thí điểm trên lĩnh vực văn hóa - xã hội trong giai đoạn đến năm 2015 để kịp thời đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện trong năm 2016.

III. VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ban Văn hóa- Xã hội cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết do UBND Thành phố trình bày tại kỳ họp. Đề nghị UBND Thành phố nghiên cứu bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm như Ban đã nêu.


Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa- Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 trên lĩnh vực văn hóa- xã hội của UBND Thành phố

Kính trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND TP (để b/c);
- Đại biểu HĐND TP;
- Lưu: VT, CV VHXH;

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Thùy

Nguyễn Thị Thùy